

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กิจกรรม	วัน / เดือน / ปี
1. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com	วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562
2. ชำระค่าสมัคร	วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com	วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
4. วันสอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก	วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
7. วันเปิดภาคเรียน	วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่ากรรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค และ 3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เครือข่ายที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ. มทร.) และเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ทุกแห่งจะเข้าร่วมดำเนินการตามนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ฉบับที่ 2 และระบบบริหารจัดการสิทธิ์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน และเพื่อให้ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจน ป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,926 คน มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวนรับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
1	ชื่อสาขาวิชา : การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17401000101	25	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%
2	ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17401000301	20	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
3	ชื่อสาขาวิชา : การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17401005101	20	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู</p> <p>5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%</p>
4	<p>ชื่อสาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17401005201</p>	10	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง</p> <p>2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู</p> <p>3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00</p> <p>5. มีความสามารถพิเศษที่แสดงถึงทักษะความสามารถของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย</p> <p>6. ผลงานที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 3 ปี ย้อนหลัง</p> <p>7. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย</p> <p>8. Portfolio เน้นผลงานทางวิชาการ</p> <p>9. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>10. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%
5	<p>ชื่อสาขาวิชา : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17401005301</p>	5	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดของสาขาวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความสามารถทางกีฬา เป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่สาขากำหนด มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬาเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากำหนด) <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 10% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 40%
6	<p>ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17401005401</p>	7	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี และข้อกำหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา</p> <p>4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 10%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>5. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%</p>
7	<p>ชื่อสาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17401005501</p>	4	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีสุขภาพใจเหมาะสมกับ การประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก โรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ ครู</p> <p>3. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึง ความสามารถด้านศิลปะ</p> <p>4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม</p> <p>5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>9. สอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ และ ทักษะพื้นฐานการวาดเส้น</p> <p>รายละเอียดในการสอบปฏิบัติและการเตรียมอุปกรณ์ (ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ปี)</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>1. วิชาองค์ประกอบศิลป์ : อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม</p> <p>1.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ ขนาด A2</p> <p>1.2 สีน้ำ, สีชอล์ค, สีอะคริลิก, สีโปสเตอร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมเทคนิคตามความถนัด)</p> <p>1.3 ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คัตเตอร์, กระดาษกาวกั้นขอบผลงาน, กระดาษรองเขียน</p> <p>1.4 อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม (ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สร้างมลพิษทางอากาศ เช่น สีสเปรย์ สีน้ำมัน เป็นต้น)</p> <p>2. วิชาวาดเส้น : อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม</p> <p>2.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ ขนาด A2</p> <p>2.2 ดินสอดำ สำหรับการวาดเส้น เช่น EE หรือ 6B ขึ้นไป</p> <p>2.3 ยางลบ, คัตเตอร์, กระดาษรองเขียน, คลิปหนีบกระดาษ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%</p>
รวมคณะครุศาสตร์		91	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
8	<p>ชื่อสาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17402000101</p>	30	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>3. เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ</p> <p>5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
9	ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402000201	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
10	ชื่อสาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียง (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402000301	15	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด 5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ 6. ถ้ามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น/เกาหลี จะพิจารณาเป็นพิเศษ เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
11	ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402000401	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดที่ได้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
12	ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402000501	25	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
13	ชื่อสาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402000601	20	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 4. มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วม กิจกรรมจิตบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
14	ชื่อสาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402000701	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
15	ชื่อสาขาวิชา : นาฏศิลป์ (ศป.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17402002001	25	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 2. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็น ผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับ การศึกษาได้ 3. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 4. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 5. มีทักษะในการฟังจังหวะ หากได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ นานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>หมายเหตุ มีสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย นาฏยศิลป์สากล ตามความถนัด</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
16	<p>ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17402002101</p>	30	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีความสามารถพื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี Portfolio ด้านศิลปะ หรือ การออกแบบ เช่น ผลงานภาพวาด, ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โลโก้หรืออื่นๆ เป็นต้น มีความสนใจและมีความสามารถด้านศิลปะ <p>หมายเหตุ : ผู้สอบเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ดินสอ EE ยางลบ กระดาษรองเขียน ขนาด A2 <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
17	<p>ชื่อสาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17402003001</p>	40	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่าคุณภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
18	<p>ชื่อสาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17402003101</p>	60	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ</p> <p>2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบันให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
19	<p>ชื่อสาขาวิชา : นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17402005101</p>	5	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา/สาขาวิชา กำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางนาฏศิลป์</p> <p>4. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู</p> <p>5. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>หมายเหตุ มีการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 50% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT คำนวณหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 คำนวณหนัก 30%
20	<p>ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17402005201</p>	20	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความถนัดในวิชาชีวเคมี มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยที่เพียงพอต่อการพัฒนาและต่อยอดได้ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 50% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 คำนวณหนัก 50%
21	<p>ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17402005301</p>	30	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา มีความถนัดในวิชาชีวเคมี มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นต้น</p> <p>9. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู</p> <p>10. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 25%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 25%</p>
22	<p>ชื่อสาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17402005401</p>	15	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>3. เป็นผู้ที่ไม่มียาเสพติดร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>4. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท</p> <p>5. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการการศึกษา</p> <p>6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ</p> <p>7. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>8. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 และ GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00</p> <p>9. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู</p> <p>10. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาหรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			11. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 12. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50% 2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ค่าน้ำหนัก 25% 3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 25%
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		425	
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
23	ชื่อสาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403000101	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีวุฒิเทียบเท่า 2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ ในระดับเทียบเท่า 3. กรณีมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ ข้อ 2 ผู้สมัครต้องเข้าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
24	ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403000201	30	คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
25	ชื่อสาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403000301	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
26	ชื่อสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403000401	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
27	ชื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403000501	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาในสาขาที่สัมพันธ์กันโดยผ่านการคัดเลือกตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด และเป็นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 3 ให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้น ไป หรือ 4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
28	ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403000601	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
29	ชื่อสาขาวิชา : การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403001001	50	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
30	ชื่อสาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์การ (นศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403001101	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
31	ชื่อสาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403001201	60	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
32	ชื่อสาขาวิชา : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403001301	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะและการสื่อสาร 4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในด้านภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
33	ชื่อสาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403002001	100	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่น จาก สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ รับรอง

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
34	ชื่อสาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403002101	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. มีใจรักงานบริการ การโรงแรม งานท่องเที่ยวและพูดอังกฤษได้ดี 4. รักและสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และชอบบรรยายข้อมูล 5. ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สนใจ มีความสามารถ รำไทย ดนตรีไทย อาหารไทย และอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
35	ชื่อสาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17403002201	50	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
รวมคณะวิทยาการจัดการ		580	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
36	ชื่อสาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000101	10	คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
37	ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000201	20	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
38	ชื่อสาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000301	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใน แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
39	ชื่อสาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000401	20	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
40	ชื่อสาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000501	20	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 40% 2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10% 3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ำหนัก 50%

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
41	ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000601	25	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
42	ชื่อสาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000701	10	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนด มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ มีผลการทดสอบคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (วิชาเคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) : ไม่กำหนดขั้นต่ำ <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 25% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ำหนัก 25% พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (วิชาเคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 30%
43	ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000801	30	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
44	ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404000901	25	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
45	ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมการจัดการเกษตรและ ชีพพลายชน (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404001001	20	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
46	ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404001101	30	คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรม ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
47	ชื่อสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404001201	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
48	ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404001301	25	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			3. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 1 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณน้ำหนัก 50% 2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT คำนวณน้ำหนัก 20% 3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT1 และ PAT2 คำนวณน้ำหนัก 30%
49	ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404001401	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน ของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณน้ำหนัก 100%
50	ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404001501	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรค จิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความ พิจารณาอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ - มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทาง จิตเวชอื่นๆ ที่ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อ การประกอบวิชาชีพ - โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา - โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<ul style="list-style-type: none"> - ติดสารเสพติดให้โทษ - ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ - ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว - หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว - มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
51	<p>ชื่อสาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17404001601</p>	20	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชชั่น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การเทียบโอนผลการเรียนรู้สามารถเทียบได้ทั้งในระบบการศึกษา โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ ในระดับปริญญาตรี 4. มีเกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.5 <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
52	<p>ชื่อสาขาวิชา : แอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17404001701</p>	30	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 2. มีทัศนคติที่ดี มีความสนใจด้านแอนิเมชัน 3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความตั้งใจศึกษาตามหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หมายเหตุ : นำผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ หรือการเต้น หรือ คอมพิวเตอร์กราฟิก มาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
53	ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและออกแบบ แม่พิมพ์ (วศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404003001	20	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
54	ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404003101	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 2. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณหนัก 100%
55	ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404003501	40	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
56	ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและ โลจิสติกส์ (อส.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404003201	50	คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
57	ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404003301	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
58	ชื่อสาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17404004001	50	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามระเบียบการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการคัดเลือกโดยโครงการพิเศษ ของมหาวิทยาลัย และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบแอดมิชชัน 2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเกินเงื่อนไขไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>หมายเหตุ : วันที่สอบสัมภาษณ์มีสอบอ่านภาษาอังกฤษ วัดผลโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50% 2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ำหนัก 20%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
59	<p>ชื่อสาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17404004101</p>	25	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีหน่วยกิตการเรียนรู้อีกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ครบ ให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกำหนด 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย <p>หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้การรับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนด <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%</p>
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บร.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
60	<p>ชื่อสาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร (บร.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17404004501</p>	40	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และความผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก)

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			3. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ บี และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) 4. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด 5. ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหารและการบริการ 6. นอกจากนี้ให้เป็นที่ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
61	ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17404005101	30	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 2. มีความถนัดในวิชาชีวเคมี มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นที่ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 4. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางคณิตศาสตร์หรือมีผลงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 40% 2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 40% 3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 20%
62	ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17404005201	15	คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>3. คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย</p> <p>4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษา ต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์</p> <p>5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 25%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 25%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 25%</p> <p>4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 25%</p>
63	<p>ชื่อสาขาวิชา : เคมี (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17404005301</p>	20	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู</p> <p>3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ</p> <p>4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 40%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 40%</p>
64	<p>ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17404005401</p>	5	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา</p> <p>3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 40%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%</p>
65	ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) รหัสสาขาวิชา : 17404005501	10	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู</p> <p>3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 50%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%</p>
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		800	
วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี			
66	ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) รหัสสาขาวิชา : 17405000101 เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ http://110.170.232.212/music/index.php ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562	10	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศการรับนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้อง การอ่านโน้ตดนตรีตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรีตะวันตกกำหนด</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>4. มีความรู้พื้นฐานความรู้ทฤษฎีตะวันตก และด้านโสตทักษะตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรีตะวันตกกำหนด</p> <p>5. ต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก ทดสอบบันไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 flat บทเพลงบรรเลงเดี่ยว เช่น Concerto, Sonata หรือ บทเพลงอื่นๆ และ Etude ที่มีระดับความยากเทียบเท่าในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน (sight reading)</p> <p>6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25</p> <p>7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 50%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6 ค่าน้ำหนัก 50%</p>
67	<p>ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทย (ดศ.บ.)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17405000201</p>	5	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>2. มีความสนใจในการเป็นนักดนตรีไทย และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย</p> <p>3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด</p> <p>5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรีไทย</p> <p>6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านดนตรีไทย และมีคุณลักษณะบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทย</p> <p>7. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio</p> <p>8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์</p> <p>9. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย การดนตรี และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม และผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>9.1 ความรู้ ประกอบด้วย การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ประวัติดนตรีไทย และคีตกวี</p> <p>9.2 ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จำนวน 2 เพลง ได้แก่</p> <p>9.2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ชั้นที่ 4 – 6)</p> <p>9.2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)</p> <p>9.3 สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพดนตรีไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร</p> <p>10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6 ค่าน้ำหนัก 80%</p>

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

68	<p>ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17405005101</p> <p>เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์</p> <p>http://110.170.232.212/music/index.php</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562</p>	10	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความถนัดในวิชาซีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีตะวันตก มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์
----	--	----	---

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>8. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครู ศาสตราจารย์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ ในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้</p> <p>8.1 ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทาง วิชาชีพรู พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และสไตล์ทักษะทาง ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น</p> <p>8.2 ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก ประกอบด้วย</p> <p>8.2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แพลต (Flat)</p> <p>8.2.2 บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับ ปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity)</p> <p>8.2.3 การอ่านโน้ตลับพล้น (Sight Reading)</p> <p>8.3 สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ ด้านดนตรีไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อม ในการศึกษาต่อในหลักสูตร</p> <p>9. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20</p> <p>10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20</p> <p>11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 30%</p> <p>4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6 ค่าน้ำหนัก 20%</p>
69	<p>ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ปี)</p> <p>รหัสสาขาวิชา : 17405005201</p>	5	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>2. มีความถนัดในวิชาชีพรู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ เป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย</p> <p>3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p>

ลำดับ	ชื่อสาขาวิชา และรหัส	จำนวน รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
			<p>4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด</p> <p>5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู</p> <p>6. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู</p> <p>7. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio</p> <p>8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์</p> <p>9. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครู ศาสตราจารย์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม และผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้</p> <p>10. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี</p> <p>11. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จำนวน 2 เพลง คือ</p> <p>11.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, เป่าพาทย์ – เพลงสาธุการ)</p> <p>11.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)</p> <p>12. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร</p> <p>13. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>14. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ</p> <p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20%</p> <p>2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 40%</p> <p>3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 40%</p>
	รวมวิทยาลัยการดนตรี	30	
	รวมทั้งหมด	1,926	

3. กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

- 3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
- 3.2 สมัครผ่านระบบ TCAS วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ
- 3.3 ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ PromptPay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง <https://student.mytcas.com> ซึ่ง ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร และชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- 4.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
**ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนด
ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด**
- 4.2 การสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

5. การยืนยันสิทธิ์

การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 3 ณ วันสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากำหนด และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทันที และนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์

6. การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ (ถ้ามี) ใน**วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562** **ทั้งนี้ หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา**

หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทาง <https://student.mytcas.com>

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

8. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน โดยแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้

8.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

8.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

8.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ

8.2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียบแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มิฉะนั้น จะถือว่ากรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ)

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว

***** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *****

ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ

จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9. การปฐมนิเทศ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือตรวจสอบผ่าน
<http://admission.bsru.ac.th> หรือ <http://www.bsru.net> หรือเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา
<http://dsad.bsru.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี